



ฉบับที่ 17/2563

### เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนพฤศจิกายน ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลดีจากปัจจัยชั่วคราววันหยุดยาวพิเศษ ประกอบกับมาตรการภาครัฐและราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ปรับเพิ่มขึ้นยังคงช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วน อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูงจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัว สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกที่ชะลอลง นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวมากขึ้น ทั้งในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์และหมวดก่อสร้าง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐแม้ขยายตัวต่อเนื่อง แต่เป็นผลของฐานต่ำจากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2563 เป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง ตามราคาอาหารสดและน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น ด้านอัตราการว่างงานหลังขจัดฤดูกาลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน สำหรับภาคการเงินเดือนตุลาคม 2563 เงินฝากและเงินให้สินเชื่อทั้งระบบขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายภาคบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลดีจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงปัจจัยชั่วคราววันหยุดยาวพิเศษ สอดคล้องกับการใช้จ่ายหมวดเชื้อเพลิงที่ยังขยายตัว ประกอบกับการใช้จ่ายสินค้าคงทนปรับตัวดีขึ้น ด้านการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ปรับเพิ่มขึ้น และมาตรการภาครัฐยังคงช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วน อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายหมวดยานยนต์หดตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์

**ผลผลิตภาคเกษตร** หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่หดตัวมากขึ้น จากภาวะฝนทิ้งช่วงและการขาดการบำรุงรักษา เนื่องจากราคาไม่สูงในช่วงก่อนหน้า ด้านผลผลิตยางพาราหดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน จากภาวะฝนตกชุกและการขาดแคลนแรงงานกรีดยางที่ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกุ้งขาวปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเกษตรกรลงลูกกุ้งมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 เพื่อรองรับคำสั่งซื้อช่วงปลายปี ด้านราคาสินค้าเกษตรยังคงขยายตัวสูง ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน จากผลผลิตที่ลดลงเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ราคากุ้งขาวกลับมาหดตัวตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ปรับลดลง ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับดีขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้เกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น

**ภาคการท่องเที่ยว** หดตัวสูงต่อเนื่อง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงหดตัวสูง จากมาตรการจำกัดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยค่อย ๆ ปรับดีขึ้นโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

**มูลค่าการส่งออกสินค้า** ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการส่งออกที่ปรับลดลงในหลายหมวด สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่กลับมาหดตัว โดยการผลผลิตยางพาราแปรรูปหดตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตยางผสมเพื่อส่งออกไปจีนเป็นสำคัญ ด้านการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปหดตัวมากขึ้น ตามคำสั่งซื้อ

จากตลาดต่างประเทศที่ลดลง นอกจากนี้ การผลิตน้ำมันปาล์มดิบหดตัวมากขึ้นเช่นกัน ตามปริมาณวัตถุดิบเข้าโรงงานที่ลดลง ด้านการผลิตหมวดไม้แปรรูปขยายตัวชะลอลง ส่วนหนึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับส่งออก อย่างไรก็ดี การผลิตอาหารทะเลกระป๋องปรับตัวดีขึ้น ทั้งซาร์ดีนและทูน่ากระป๋อง

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน โดยในหมวดก่อสร้าง พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และเพื่อการบริการด้านโรงแรมหดตัวมากขึ้น ประกอบกับยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์กลับมามีหดตัว ด้านหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ การนำเข้าสินค้าทุนหดตัวมากขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปและอาหารทะเลแปรรูป อย่างไรก็ดี ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถกระบะขยายตัวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับยอดจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น **ด้านภาคอสังหาริมทรัพย์** ยังคงชะลอตัว ตามการลงทุนก่อสร้างที่มีทิศทางชะลอลงในที่อยู่อาศัยเกือบทุกประเภท

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ผลของฐานต่ำปีก่อนจากความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 โดยรายจ่ายประจำที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายของกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ลดลงมากในปีก่อน ด้านรายจ่ายลงทุนขยายตัวชะลอลง

เสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ติดลบน้อยลงมาอยู่ที่ร้อยละ -0.88 ตามราคาอาหารสดที่ปรับเพิ่มขึ้นในหมวดผักและผลไม้ เนื่องจากเป็นช่วงผลไม้ปลายฤดูการผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก **ด้านอัตราการว่างงานหลังขจัดฤดูกาล** อยู่ที่ร้อยละ 3.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนตลาดแรงงานที่ยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนตุลาคม ปี 2563 **เงินฝากคงค้าง** ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน จากเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ยังขยายตัวสูง ทั้งของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งจากความต้องการรักษาสภาพคล่องของทั้งธุรกิจและรายย่อย **ด้านสินเชื่อคงค้าง** ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7443 4887

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th